



MAASS NEWS

by Reg@TU

สำนักทะเบียน
ปรับโครงสร้าง
เตรียมพร้อม
การบริการ
ทางการศึกษา
แบบสมบูรณ์แบบ... »

Modern

ปรับค่าธรรมเนียม
ทางการศึกษา
สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่
ปีการศึกษา 2554... »

Accuracy

ธรรมศาสตร์
จัดสอบตรง
ณ ศูนย์สอบ
ม.ธรรมศาสตร์
รังสิต ... »

Smart

เปิดตัวกลุ่มนิสิตฯ
การ สนท.
พร้อมพบปะ
เครือข่าย มธ.
กับบรรยากาศ
เป็นกันเอง... »

Smile

News »

รรรรมศาสตร์ เลื่อนสอบร!

เนื่องจากเกิดเหตุหน้าท่วมขังใน หลายจังหวัดของประเทศไทย ส่งผลให้มี ผู้เข้าสอบเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์จึงขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก คือ คณะรัฐศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เดิม สอบวันที่ 6 พ.ย. 53 เปลี่ยนเป็นวันที่ 27 พ.ย. 53 คณะนิติศาสตร์ เดิมสอบวันที่ 7 พ.ย. 53 เปลี่ยนเป็นวันที่ 28 พ.ย. 53 โดยสถานที่สอบ และรายละเอียดอื่นๆ ยังคงเป็นไปตามเดิม ... รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.reg.tu.ac.th หรือ โทร. 02-564-4440-79 ต่อ 1603-1606

Next »

จดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 ช่วงเปิดเทอม

นักศึกษา มธ. ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอน ตั้งแต่วันที่ 17 -22 พฤศจิกายน 2553 เริ่ม เปิดระบบ 9.00 น. ของวันแรก และปิดระบบ 22.30 น. ของวันสุดท้าย ทาง www.reg.tu.ac.th โดย นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ

สำรวจเด็กซ์บ!

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อม การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสภาพทางสังคม โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ประจำปีการศึกษา 2554 โดยในปีนี้มีช่วงเผือกที่พวกเราต้องออกไปตามหา จำนวน 413 คน เพื่อเข้ามาเจ็ดจรัล รัศมี ในรั้วแม่โดมของเรา และสำเร็จการศึกษา กลับไปพัฒนาถิ่นกำเนิด และประเทศชาติต่อไป...

Modern นวัตกรรม

ปรับโครงสร้าง...

ก้าวสู่การพัฒนาไม่หยุดยั้ง

หากจะพูดถึง ความก้าวหน้า นำสมัย ของสำนักทะเบียนและประมวลผล เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในหลายๆ ด้าน สำหรับวันนี้ ขอเล่าให้ฟังถึงการพัฒนากีอูปรูปแบบหนึ่ง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญในหลายๆ องค์การ นั่นก็คือโครงสร้างการบริหารงาน ที่ผ่านมา สนท. ได้มีการทบทวนภารกิจหลักในการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการทยอยเกษียณอายุของข้าราชการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดแนวคิดในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็นการภายในใหม่ โดยในระยะแรกเป็นการทดลองปฏิบัติงานตามภารกิจใหม่ หลังจากนั้นจึงประเมินถึงความเหมาะสมก่อนที่จะขออนุมัติต่อสภาทวิทยาลัยต่อไป สำหรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สนท. ตามภารกิจใหม่นี้ แบ่งออกเป็น 8 ฝ่ายด้วยกัน โดยมีขอบเขตหน้าที่ ดังนี้

ฝ่ายรับเข้าศึกษา ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าศึกษาทั้งหมด

ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ ดูแลงานขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทะเบียนประวัติ สถานภาพนักศึกษา เอกสารรับรองทางการศึกษา และงานบริการศิษย์เก่า

สำหรับ **ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1** และ **ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2** เกิดจากการยุบรวมหน้าที่ของฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษากับฝ่ายทะเบียนศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการดูแลนักศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีความแตกต่างกันในเรื่องคณะที่ดูแลรับผิดชอบ เริ่มตั้งแต่ดูแลฐานข้อมูลจดทะเบียน จดทะเบียน การผ่อนผันและคืนเงินค่าธรรมเนียม ห้องบรรยายห้องสอบ ผลการศึกษา การจบการศึกษา โดยแยกตามคณะที่รับผิดชอบได้ดังนี้

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1 ดูแลคณะรัฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ที่มีได้อยู่ในความดูแลของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และทันตแพทยศาสตร์

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 2 ดูแลคณะนิติศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน(ที่มีได้อยู่ในความดูแลของฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์) ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และวิทยาลัยสหวิทยาการ

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ท่าพระจันทร์ ดูแลงานเช่นเดียวกับ 4 ฝ่ายข้างต้น สำหรับ น.ศ.โครงการพิเศษและระดับบัณฑิตศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนท่าพระจันทร์ และวิทยาลัยนวัตกรรม พัทยา

ฝ่ายประมวลข้อมูล ดูแลงานระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล Website ประมวลผลทะเบียนนักศึกษา งานบริการเทคโนโลยีให้กับบุคลากร สนท. รวมทั้งงานบริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานสารบรรณ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานประชุม งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างการเงิน-บัญชี งานบริการหน้าเคาน์เตอร์ งานบุคคล (การมาปฏิบัติราชการและงานสวัสดิการสิทธิประโยชน์)

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล ดูแลงานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณ งานบุคคล งานพัฒนาบุคลากร งานประกันคุณภาพ งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และงานประสานการดูงาน การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สนท. ในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่ความก้าวหน้า นำสมัย (Modern) พร้อมรับการเป็น "สำนักทะเบียนต้นแบบ" อย่างแท้จริง

ถูกต้องแม่นยำ Accuracy in Numbers

ธรรมศาสตร์ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เริ่มปีการศึกษา 2554



ในปีการศึกษา 2554 นี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราได้ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่นี้จะเริ่มใช้กับนักศึกษาเข้าใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป สำหรับนักศึกษาเก่ายังคงใช้อัตราค่าธรรมเนียมเดิม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมในส่วนของการใช้อุปกรณ์การศึกษาและห้องปฏิบัติการที่จะมีผลใช้กับทั้งนักศึกษาเก่าและใหม่เพราะเป็นการคิดคำนวณตามต้นทุนค่าใช้จ่ายจริงและเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ทั้งนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้เป็นการทั่วไปกับทุกหลักสูตรทุกโครงการแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้กำหนดให้คณะออกประกาศกำหนดรายละเอียดค่าธรรมเนียมเฉพาะของหลักสูตรที่เป็นโครงการพิเศษเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนแปลง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เพิ่มเติมนั้นสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของ สนท. www.reg.tu.ac.th



สะดวก รวดเร็ว

Smart

แนะนำศูนย์สอบครบวงจรแห่งใหม่ !

ก่อนอื่นขอเริ่ม ด้วยการร่วมเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสพภัยน้ำท่วมทุกคน นะครับ ขอให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ยิ่งใครคนไทยมีน้ำใจไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับ สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยม และมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก ซึ่งหนึ่งช่องทางในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือการสอบตรง หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง และในปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เพิ่มศูนย์ประชุม ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นสนามสอบในการจัดสอบตรง โดยมีโครงการ Smart I ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นำร่องเริ่มใช้สนามสอบดังกล่าว ไปแล้ว และสำนักทะเบียนฯ ได้ร่วมในการจัดสอบในครั้งนี้ โดยศูนย์สอบธรรมศาสตร์สามารถรองรับจำนวนผู้เข้าสอบได้เป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกและเหมาะสมกับการบริหารจัดการ และจำนวนผู้เข้าสอบ ทั้งนี้ในการจัดสอบที่ผ่านมา พบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจมีปัญหาบ้างเรื่องการจราจร ในช่วงหลังสอบเสร็จ ที่จะต้องมีการบริหารจัดการ ให้มีความสะดวกและรวดเร็วกับผู้เข้าสอบและผู้ปกครอง



Smile เต็มใจ

ยินดีที่ได้รู้จัก...อีกครั้ง

สำนักทะเบียนและประมวลผล นัดพบปะเครือข่าย นักวิชาการ อีกครั้ง! แม้ว่าครั้งนี้จะ จัดขึ้นแบบเรียบง่าย เพียงกลุ่มเล็ก ๆ กับสถานที่ที่ไม่ธรรมดา ณ บริเวณริมสระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาทางน้ำ มธ. ศูนย์ยังดีดี ช่วยสร้างบรรยากาศความสดชื่น จำใจ ให้กับผู้เข้าร่วมงาน เรานัดกัน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์ที่ต่างไปจากครั้งก่อน ๆ คือ เพื่อแนะนำกลุ่ม นักวิชาการศึกษา ของ สนท. กับรูปแบบการทำงานใหม่ของนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบภาระงาน สนับสนุนการเรียนการสอน ตั้งแต่การจดทะเบียนรายวิชาจนกระทั่งการอนุมัติปริญญาเบ็ดเสร็จในคน ๆ เดียว ให้กับกลุ่มนักวิชาการศึกษาของคณะต่าง ๆ ด้รับทราบว่านักวิชาการคนไหนรับผิดชอบคณะไหนกันบ้าง สร้างความคุ้นเคยกันระหว่างให้มากขึ้นก่อนร่วมงานกันจริง ๆ พร้อมกันนี้ ในงานดังกล่าวถือเป็นปฐมฤกษ์ แนะนำเลขานุการคนใหม่ คือ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง ที่เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนคนเดิมที่เกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว สนท. ยังมีการจัดรถสวัสดิการ NGV รับ-ส่ง บุคลากรที่เข้าร่วมงาน ช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างสีสันในการจัดงานครั้งนี้ ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว



Activity On Reg_TU

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 »
สำนักทะเบียนและประมวลผล
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
เนื่องวันครบรอบ 24 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต



« วันที่ 4 ตุลาคม 2553 นางสาวสาริษา นวมจิต หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์
ประเมินผล สำนักทะเบียนฯ ของเรา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ในโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน"
จัดโดยงานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขาธิการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



15 ตุลาคม 2553 สำนักสร้างสุข
ประจำเดือน ตุลาคม ร่วมอวยพร
วันเกิดให้บุคลากรที่เกิดเดือนนี้ คือ
วันที่ 5 พิษุติ วันที่ 22 พิเศษฐ์
วันที่ 27 พิณิตา วันที่ 30
ที่กาญจนา ขอให้มีความสุข
คิดสิ่งดีสมปรารถนา นะครับ...



20 ตุลาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ »
ดร.โปรดปราน สิริธรรมา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
เทคโนโลยี พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิวัฒน์ จันทร์โชติ
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ ร่วม
ประชุมกับธนาคารกรุงไทย ในการ
พัฒนาบัตรนักศึกษาไปสู
บัตร Smart Card



15 ตุลาคม 2553 ประชาคมสำนัก
ทะเบียนฯ ร่วมกันลงคะแนน
ตัวแทนของสำนักทะเบียนฯ เข้าร่วม
ประกวดข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานคืนดี ประจำปี 2553

Catch Them Being Good มาจับถูกกันดีกว่า

สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกๆ คน กับจดหมายข่าว ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553 ในแบบรูปโฉมใหม่
ใจโล สดๆ พบกับ Dragonfly ในการบอกเล่าเรื่องราววิดีๆ ที่เกิดขึ้น ของ สนท. และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ขวัญและกำลังใจ ในการสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับ สนท. ของเรครับ



Inside » ขอแสดงความยินดีกับ นางวิจิตรา รัศมี ตัวแทน
ข้าราชการดีเด่น นายก่อเกียรติ พรหมขจร ตัวแทนลูกจ้างดีเด่น
และ นางสาวสุภารัตน์ ธิจิตภูมิ ตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเด่น ของ สนท. ขอเป็นกำลังใจให้ ทั้ง 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่
อย่างดียิ่ง และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสำนักทะเบียนและ
ประมวลผล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ

Outside » ควันหลังจากงานพบปะเครือข่ายนักวิชาการศึกษา มธ. รังสิต ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ ต้องขอขอบคุณ
พี่น้องกร หัวหน้าตึกศูนย์กีฬา ที่ช่วยจัดสถานที่ริมสระว่ายน้ำ ให้พวกเราได้ไปนั่งพูดคุยกับแบบ ซิล ซิล ที รปก.
หน้าสระน้ำก็น่ารักช่วยลดความเครียด รวบรวมไปถึง พี่วงศ์พัล หรือพี่แพน ที่ช่วยประสานงานจนพวกเราได้สถานที่
ที่สวยงามครับ ในส่วนของรถราง ที่คอยรับส่ง เหล่าเครือข่ายนักวิชาการศึกษา ตามคณะต่างๆ ต้องขอบคุณพี่พลากร
หัวหน้างานยานยนต์ และพี่คนขับรถราง ทั้ง 2 คน ที่ช่วยให้งานนี้มีสีสันขึ้นเป็นกองครับ



เลขาฯ คนใหม่ คนเก่ง



สำนักทะเบียนและประมวลผล ภูมิใจเสนอ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง เลขาฯ คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบริการการศึกษามาอย่างยาวนาน ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ

เลขาฯ กันสักเล็กน้อย คุณดวงรัตน์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท จาก UNIVERSITY OF KANSAS LEWRENCE U.S.A สาขา HIGHER EDUCATION เมื่อปี 2522 และเข้ารับราชการในสังกัด สนท. เมื่อปี 2529 สำหรับประสบการณ์การทำงานในฐานะหัวหน้าฝ่าย เริ่มตั้งแต่การเป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ศูนย์รังสิต หัวหน้าฝ่ายตารางสอน-ตารางสอบ และหัวหน้าฝ่ายทะเบียนศึกษา ส่วนงานด้านบริหาร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สนท. ศูนย์รังสิต รองผู้อำนวยการ สนท. ฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต และผู้ช่วยเลขานุการ นอกจากนี้ คุณดวงรัตน์ ยังได้รับมอบหมายงานในระดับมหาวิทยาลัย เช่น เป็นผู้สอนทบทวน วิชา ม.ธ. 110 กรรมการกำหนดสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน มธ. กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กรรมการประสานงานช่วยเหลือนักศึกษาที่ฟ้าที่ประสบปัญหาการเรียน รวมทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสำคัญอีกมากมาย จากประวัติผลงานที่ผ่านมาคงเป็นสิ่งยืนยันได้อย่างดีเยี่ยมว่า สนท. ของเรามีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและพร้อมเป็นกำลังในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม เป้าหมายสูงสุดของ เลขาฯ คนใหม่ คนเก่งของเรา คือ ผลักดันให้ TEAM WORK เป็นจุดกำเนิดของ “คนต้นแบบ” ของ สนท. ต่อไป ซึ่งยังมีงานหนักรออีกมาก ประชาคม สนท. ทุกคน ร่วมให้ความร่วมมือและขอเป็นกำลังใจให้นะครับ...

Talk of the "TU"

สวัสดิ์ครับ พบกับ Talk Of The "TU" พื้นที่สำหรับการพูดคุยเรื่องราวต่างๆ ที่น้องๆ นักศึกษามีปัญหาสงสัย หรือต้องการรายละเอียดต่างๆ พี่แมงปอ ก็จะบินมาตอบคำถามของน้องๆ ให้นายข้อสงสัยกันนะครับ และขอเปิดประเดิม กับคำถามยอดฮิตประจำเดือนพฤศจิกายน กันเลย



» การจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 เริ่มเมื่อไหร่ และจดได้ที่ไหน ?



การจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอน ภาค 2/53 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2553 ครับ ทาง www.reg.tu.ac.th เช่นเดียวกับที่จดทะเบียนในช่วงปกติ ซึ่งระบบ จะเปิดวันแรกเวลา 9.00 น. และปิด เวลา 22.30 น. ของวันสุดท้ายครับ



» การแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/53 ทำได้เมื่อไหร่ อย่างไรคะ ?



การแจ้งจบการศึกษา จะกระทำได้ที่ต่อเมื่อเป็นภาคสุดท้าย ที่จดทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถแจ้งจบการศึกษา ได้ตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา และนับไปอีก 14 วัน โดยในภาค 2/53 คือตั้งแต่วันที่ 8-21 พฤศจิกายน 2553 ส่วนระดับบัณฑิตศึกษานั้น สามารถแจ้งจบได้ ภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคเรียน โดยการแจ้งจบการศึกษาทำได้ทาง www.reg.tu.ac.th ซึ่งจะมีรายละเอียดต่างๆ ให้น้องๆ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการกรอกใบกระจายโครงสร้าง Online

สำหรับเดือนนี้ ขอพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนครับ แล้วติดตามว่าในฉบับต่อไป พี่แมงปอ จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากน้องๆ กันบ้าง และสุดท้ายช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้น้องๆ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

editor's

note

“ครบรอบ 28 ปี สำนักทะเบียนฯ...มีอะไรใหม่บ้าง”

คงแปลกตาแปลกใจไม่ใช่น้อย กับรูปแบบใหม่ของจดหมายข่าวสำนักทะเบียนฯ ทั้ง Green Read กระดาษถนอมสายตาและรักษาสิ่งแวดล้อม ขนาดที่เหมาะสมมือ นำหนักเบา และการมาใหม่ในครั้งนี้มีชื่อจดหมายข่าว “MASS News” ตามมาด้วย... หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินและได้เห็นคำว่า “MASS” มาสักระยะหนึ่งแล้ว MASS มาจาก MASS Strategy เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการ ร่วมคิด...ร่วมสร้าง ของพวกเรา เพื่อ “มุ่งสู่การเป็นสำนักทะเบียนต้นแบบ” ด้วยการขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ 4 ด้าน

มี M : Modern เพื่อการก้าวล้ำ นำสมัย A : Accuracy มุ่งเน้นความถูกต้อง แม่นยำ S ตัวถัดมา เราเรียกกันสั้นๆ ว่า S1 : Smart เพิ่มความสะดวก และรวดเร็ว สุดท้าย S2 : Smile บริการด้วยการใส่ใจ เต็มใจ สร้างสุขให้กับผู้รับบริการ นี่เป็นเหตุผลหลักในการปรับรูปแบบนำเสนอ เพราะเราอยากให้อ่านได้เห็นถึงความพยายาม ความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง ในการพัฒนาบรอบด้านของพวกเรา

ใหม่ต่อมา... ก็เห็นจะเป็นบุคคลสำคัญ คุณดวงรัตน์ ที่ปรึกษาการแทนเลขาธิการที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อ ต.ค. ที่ผ่านมา และถ้าใหม่แกะกล่อง ต้องชุดฟอร์มสำนัก ที่จะใส่ครั้งแรกในวันดี วันศุกร์ 12 พ.ย. ในปีนี้มากับโทน โอลิมปิก ขาว เทา เช่นเดียวกับโลโก้ MASS ไม่มีผิดเพี้ยนเลยคะ

สำหรับเครือข่ายชุมชนงานทะเบียนการศึกษา ก็มีเซอไพรส์เช่นกันคะ เราได้พัฒนา Webblog ใหม่ ใน Theme ผงูภัยดินแดนมหาสมบัติ ตามแผนที่ความรู้ที่หลายท่านชื่นชอบ และสนุกไปกับการเดินทางของเรา อีกไม่นานเกินรอ...คงได้ใช้กันก่อนงานสัมมนาฯ ระดับประเทศ 25 – 27 พ.ย. นี้แน่นอน

สุดท้าย... ด้อนรับเทอมใหม่ ขอให้สุขและสนุกทั้งเรื่องเรียน เรื่องงานกันทุกๆ คนนะคะ



ปล. บอกรักก็ใหม่เหมือนกันนะคะ ยินดีที่ได้รู้จัก...พร้อมน้อมรับทุกคำติชมคะ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.reg.tu.ac.th

ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทร์โชติ นางดวงรัตน์ เอนกเวียง นางวิลาภรณ์ ไวโรจนกุล นางอังคณา เวศาขรินทร์ นางอังคณา เวศาขรินทร์ นางลักขณา โกเมนเอก น.ส.สุวดี เมฆมา นางศรีสุรศักดิ์ จันทร์สมบัติ นางกาญจนา โปบุญเรือง
บรรณาธิการ : นางสาวสาริยา นวมจิต **กองบรรณาธิการ :** นางสาวธีรารัตน์ สุทธิพงษ์ นางสาวดวงพร โสติดิมานนท์ นายฤกษ์วัฒน์ โกมลวรวิทยา นางสาวณิศา ซอศิริ นายปฐมพงษ์ พุ่มพุกษ์